



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.ธิดารัตน์ คำนา	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.314)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.314)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
2	น.ส.เรไร จากศรี	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.384)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.384)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
3	น.ส.วาดี อัครอริมาตร	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายสามารถ ตั้งเจริญกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวเรไร จากศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 384)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1.การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 และ ระดับ 6 เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2547 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2551)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711109018</p>
<p>2.การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>-ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92</p>
<p>3.อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเรไร จากศรี

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 384)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 47 ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ และอาเจียนเป็นน้ำสีดำ 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ 2 ครั้ง และอาเจียนเป็นน้ำสีดำ 3 ครั้ง ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, PT, PTT, INR ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) ทุก 8 ชั่วโมง จงเลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้น (PRC) 2 Unit ใส่สายยางทางจมูกเพื่อสวนล้างในกระเพาะอาหาร สารน้ำที่ออกเป็นน้ำสีน้ำตาล (coffee ground) ให้งดน้ำและอาหารทางปากทุกชนิดไว้ก่อน ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยา Losec 40 mg ทางหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง รับประทานยาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดคุยได้แต่สับสน มีอาเจียนเป็นน้ำสีดำอีก 4 ครั้ง ไม่มีอาการปวดท้อง ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 100 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้ยา B1 100 mg ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ นัดทำ Gastroduodenoscopy วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นและมีเลือดออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาโดยมีการให้สารน้ำชนิด 5%D/N/2 1,000 ทางหลอดเลือดดำในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้งดน้ำและอาหารทางปากทุกชนิดยกเว้นยาเป็นเวลา 4 วัน ให้ PRC 2 Unit ตามแผนการรักษาของแพทย์ ได้รับการพยาบาลโดยดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา สังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ จนกระทั่งอาการทุเลา ผลการตรวจ Gastroduodenoscopy เข้าในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบรอยแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น เล็กกล่ง ไม่มีเลือดออกแต่มีรอยแดงๆ รอบๆแผล ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารธรรมดาได้ตามปกติ ไม่เกิดอาการแสดงหรือภาวะแทรกซ้อนของเลือดออกในระบบทางเดิน

อาหารส่วนบุคคล รวมถึงได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามคำแนะนำและการมาตรวจติดตามการรักษาที่แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และนัดมาติดตามผลการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงพยาธิสรีรภาพ ของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
2. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
4. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวมทุกราย ที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด มีความปลอดภัย ไม่เกิดการได้รับเลือดผิดหมู่ และทราบหมู่เลือดของตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือดมีความปลอดภัย
2. บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการให้ผลิตภัณฑ์จากเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมากยิ่งขึ้น